



รอบเมืองไทย

● นายกรัฐมนตรี - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ช่วงนี้ มีโปรแกรมทัวร์หนักขม้นไม่หยุดไม่หย่อน วันก่อนอยู่ที่อีสาน วันที่ 18-19 ก.ค.มีนัดกับคนพระนครศรีอยุธยา และไปที่ไหนท่าน นายกาก็มักจะไปรียาหอมและหวานเงินให้จังหวัดต่างๆ ที่เสนอโครงการมาอย่างต่อเนื่อง



วานนี้(15 ก.ค.)หนึ่งในภารกิจของนายกที่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในโอกาสที่เดินทางมาที่ จ.มหาสารคาม คือ การประชุมร่วมกับผู้บริหาร 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อดันจังหวัดเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Hub Education) ซึ่ง ก่อนจะก้าวไปสู่ฮับ

หากไม่มีเงินการพัฒนาจะสะดุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลยขอรับการสนับสนุนกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ขอสนับสนุนกว่า 3 ล้านบาท เพื่อพัฒนาทางการศึกษา

ขณะที่ จ.มหาสารคาม ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากนายกา

หลายโครงการ เช่น การขยายถนนเพื่อรองรับการคมนาคมในอนาคต หากมีระบบการขนส่ง รถไฟรางคู่ จำนวน 4 เส้นทาง งบประมาณกว่า 4,600 ล้านบาท โครงการป้องกันน้ำท่วมห้วย เขียงส่ง-ห้วยเชียงบัง ของกรมชลประทาน 155 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8,000 ล้านบาท

● แม้ว่า ช่วงหน้าฝนแบบนี้จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ควรระวังหลายโรค แต่ที่รุนแรงและมีตัวเลขผู้ที่เป็นโรคเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการรณรงค์ป้องกันกันอย่าง หนักทั่วประเทศ แต่ สถานการณ์ “โรคไข้ เลือดออก” ยังวิกฤตหลายจุด ที่เขียงราย ยังรุนแรง ยอดผู้ป่วยสะสม 4,166 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยการเกิดโรคไข้เลือด ออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2555 และเพิ่มสูงสุดในเดือนมี.ย.ที่ผ่านมา 2,140 ราย และเมื่อมีการรณรงค์ป้องกันเต็มที่ ยอดผู้ป่วยเดือน ก.ค.ลดลงเหลือ 871 ราย เช่นเดียวกับสถิติผู้ป่วยเป็นรายสัปดาห์ซึ่ง ลดลงเช่นกัน ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น



แต่ พื้นที่น่าเป็นห่วง คือ ชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สาย ที่มีผู้ป่วยแล้วกว่า 1,227 ราย ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัดพบว่า กลุ่มคนที่พบโรคมากที่สุด คือ คนไทย และชาวพม่า 12.88% ลาว 5.01% ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย เป็นชาย 1 คน และหญิง 3 คน ซึ่งมีโรคประจำตัวอื่น อยู่แล้ว ทำให้อาการกำเริบหนัก ...วันที่ 18 ก.ค.นี้ หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงของไทย จะข้ามไปพ่นยาฆ่าเชื้อในฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่าด้วย

● หลังต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน จนเกิดน้ำเอ่อท่วมใน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองบางสวน อ.นายายอาม อ.ท่าใหม่ อ.มะขาม อ.แก่งหางแมว และ อ.ขลุง โดยประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 400 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,200



ไร่ ถนนชำรุด 5 สาย วันนี้ จ.จันทบุรี กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้นำธงเขียวสลับเปลี่ยนธงเหลือง ที่จุดวัดน้ำ 4 จุดหลัก คือ ฝ่ายยาง ฝ่ายท่าระม้า สะพานกระทิง และแม่น้ำจันทบุรี เพื่อแจ้งประชาชนว่าน้ำไม่ท่วมแล้ว แม้จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านเข้ามาและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ตาม แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ...และช่วงนี้ พื้นที่ที่กำลัง

เผชิญกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีกำลังแรงขึ้น คือ บริเวณภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)คือ จังหวัดชายฝั่งทะเล อันดามัน ที่กำลังมีฝนตกหนักและเผชิญกับคลื่นลมแรง

●● ที่แรกคิดว่า การเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.) ที่จะมีขึ้นวันที่ 4 ส.ค.นี้ คงดูเดือด และมีการแข่งขันรุนแรง เพราะป้ายหาเสียงของผู้สมัครตัวเต็งจาก 2

ทีมใหญ่ คือ นายอุทิศ ชูช่วย ทีมสงขลาพัฒนา หมายเลข 1 อดีตต.นายก อบจ.สงขลา และ นายนิพนธ์ บุญญามณี ทีมพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 ในหลายพื้นที่เกือบทั้ง 16 อำเภอของ จ.สงขลา ถูกทำลาย โดยเฉพาะที่ เขาบ่อย เขาตังกวน ทั้งนี้ ผู้สมัครได้มีการร้องเรียนไปยัง กกต.สงขลา ตรวจสอบ และ จากการตรวจสอบ พบมีมิดที่ทำลายป้ายหาเสียงแล้ว ที่แท้เป็นฝีมือของลิงฝูงใหญ่ที่อาศัย



อยู่บนเขาน้อยและเขาตังกวนที่บุกลงมาทำลาย และใช้โครงไม้ของป้ายหาเสียงเป็นที่ห้อยโหนเล่นอย่างสนุกสนาน ...เมื่อเป็นแบบนี้คงไม่มีผู้สมัครหรือทีมงานใคร เรียกร้องให้เข้าไปจัดการต่อ

●● เมื่อเร็วๆนี้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิขิตพัลลภ ที่ปรึกษา สบ 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันปราบปรามการเอดเอาเปรียบหลอกหลวงนักท่องเที่ยว และผู้



บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำทำ อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยศูนย์ฯแห่งนี้นับเป็นแห่งที่ 3 ในต่างหัวเมืองภูมิภาค ต่อจากพัทยา จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะสร้างรายได้จากอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวให้ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 2 ล้านล้านบาท และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ■